

## TỔ NGŨ VĂN – CHẤP CÁNH CHO NHỮNG ƯỚC MƠ

Biết bao mùa thay lá, thắp sáng rực lửa lên cánh phượng hồng, chấp cánh cho những ước mơ của bao thế hệ học trò, Tổ Ngũ văn của trường THPT Lộc Thanh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để dựng xây và phát triển, khơi nguồn cho những đam mê văn chương. Đó là sự cống hiến thầm lặng của biết bao các thế hệ thầy cô, những tấm gương sáng về nhân cách, tài năng và nhiệt huyết đã góp thêm thành tích cho nhà trường trong những năm qua. Đội ngũ giáo viên của tổ luôn tâm huyết với nghề, có năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn tốt, năng động và sáng tạo trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động khác của nhà trường; luôn cố gắng học hỏi, nêu cao tinh thần tự đọc, tự học và tự nghiên cứu, để mỗi tiết dạy là một luồng gió mới khơi dậy sự đam mê và ham thích của học sinh đối với bộ môn Ngữ văn.

Là một trong những tổ chuyên môn vững mạnh, có nhiều cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” của nhà trường. Ngoài những giờ dạy đầy nhiệt huyết, tổ còn có những buổi sinh hoạt chuyên môn hiệu quả trao đổi về việc vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, xây dựng các chuyên đề dạy học, sẻ chia kinh nghiệm viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh đáp ứng được yêu cầu dạy và học của xã hội hiện nay.



Buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ Ngũ văn.



Các giáo viên Ngữ văn đang trao đổi về phương pháp giảng dạy chuyên đề lớp 10.



Cô Lê Thị Hữu Hạnh vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy Ngữ văn 10.





Học sinh lớp 10 thực hiện “Sân khấu hóa tác phẩm văn học”.



Cô Đặng Thị Lý trong tiết dạy Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.



Cô Hoàng Thị Hồng Phúc với tiết dạy chuyên đề khối 11.



Học sinh lớp 12 hoạt động sôi nổi, tích cực trong giờ học Ngữ văn.





### Học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Bằng nhiệt huyết, đam mê, các thế hệ giáo viên Ngữ Văn trường THPT Lộc Thanh đã khơi những mạch nguồn tốt đẹp mà đặc biệt là tính nhân văn, lòng vị tha trong tâm hồn của biết bao thế hệ học trò. Và thành quả ngọt ngào, ấm áp nhất là tình cảm yêu thương của học trò, là sự tin yêu của phụ huynh và là sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia của đồng nghiệp... đó cũng là động lực để chúng tôi vững vàng và nỗ lực nhiều hơn nữa, không những dạy chữ mà còn dạy người, như cây thông trên sườn núi, như cây quế giữa núi rừng bao la, thềm lặng tỏa ngát hương thơm dâng hiến cho đời.

Tổ Ngữ văn của ngày hôm nay đã và đang tiếp nối những truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước. Các thầy cô giáo tổ Ngữ văn nguyện chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu, thi đua dạy tốt, lập thành tích trong sự nghiệp trồng người của mình. Cùng với gia đình trường THPT Lộc Thanh thân yêu chấp cánh cho những thế hệ học trò bay cao, bay xa trên bầu trời lí tưởng của mình.

Tác giả

Cô Đặng Thị Lý – Tổ trưởng Tổ Ngữ văn